

## ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN KHÓA XXIV (NHIỆM KỲ 2012-2014)



Ngày 16 tháng 8 năm 2012. Viện Nghiên cứu Hải sản tổ chức Đại hội Công đoàn Viện khóa XXIV (nhiệm kỳ 2012 - 2014).

Tham dự Đại hội, về phía Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền - Phó chủ tịch thường trực Công đoàn NN & PTNT Việt Nam, bà Đinh Lê Thanh - Chuyên viên Ban Tổ chức Công đoàn ngành NN&PTNT Việt Nam. Về phía Viện Nghiên cứu Hải sản có các đồng chí Lãnh đạo Viện và toàn thể đoàn viên công đoàn của Viện.

Theo báo cáo tổng kết tại Đại hội, Công đoàn Viện Nghiên cứu Hải sản đã có truyền thống hơn 50 năm xây dựng, phát triển và ngày càng vững mạnh, cùng phối hợp thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ khoa học công nghệ được giao, góp phần thúc đẩy sản xuất, thực hiện tốt phong trào thi đua lao động trong nghiên cứu khoa học, phong trào giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động...

Báo cáo cũng đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2012-2014 với các mục tiêu: Xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức lao động, các tổ chức công đoàn cơ sở mạnh cả về số lượng và chất lượng; Phân đấu xây dựng công đoàn Viện là tổ chức công đoàn vững mạnh; Tích cực bồi dưỡng phát triển Đảng đối với các đoàn viên công đoàn; Phân đấu nâng cao đời sống người lao động; Tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, Công đoàn cũng tỏ rõ quyết tâm xây dựng Công đoàn Viện NCHS thành đơn vị nghiên cứu hàng đầu về lĩnh vực hải sản...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền nhiệt liệt biểu dương thành tích của các công đoàn viên Viện Nghiên cứu Hải sản đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và động viên khích lệ công đoàn viên của Viện phát huy trong nhiệm kỳ mới 2012-2014 trong bối cảnh xã hội đang có nhiều thay đổi...



Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 05 đồng chí là đoàn viên công đoàn ưu

tú, có trách nhiệm và năng lực. Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết với các nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành trong nhiệm kỳ: Quán triệt đến mỗi CBVCLĐ các nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn cấp trên; cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin; tập hợp các kiến nghị của CBVCLĐ và đề xuất cách xử lý

kịp thời, thỏa đáng; vận động CBVCLĐ đổi mới phương pháp làm việc, tích cực nghiên cứu khoa học, phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc thực thi các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của Viện; chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh về mọi mặt.

*Đoàn Thu Hà*

## LỄ KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO THẠC SỸ 2012

Ngày 26/8/2012 tại Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Lễ khai giảng đào tạo thạc sỹ năm 2012 trong chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ giữa Viện Nghiên cứu Hải sản và Trường Đại học Nha Trang.



Tham dự Lễ Khai giảng có Nhà giáo Ưu tú, TS. Vũ Văn Xứng - Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang, TS. Quách Hoài Nam - Trưởng khoa Sau đại học, TS. Nguyễn Đình Mão- Trưởng khoa Tái chức, Trường Đại học Nha Trang. Về phía Viện Nghiên cứu Hải sản có ThS. Phạm Huy Sơn - Phó Viện trưởng Phụ trách Viện; TS. Nguyễn Văn Nguyên - Phó Viện trưởng phụ trách Đào tạo, các trưởng phòng trực thuộc Viện và toàn thể

học viên trúng tuyển cao học khóa 2012 - 2014 tại Viện.

TS. Quách Hoài Nam - Trưởng khoa Sau đại học, Đại học Nha Trang công bố quyết định trúng tuyển đối với 37 học viên tham dự kỳ thi tuyển cao học tại Viện của Hiệu trưởng nhà trường, phổ biến quy chế tổ chức đào tạo và kế hoạch học tập các lớp cao học Nuôi trồng Thủy sản, Khai thác Thủy sản và Công nghệ sau thu hoạch.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Vũ Văn Xứng - Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã khẳng định: Về quan điểm của lãnh đạo nhà trường là luôn tôn trọng người học vì thế nhà trường sẽ tạo những điều kiện thuận lợi nhất để người học có thể đạt được trình độ chuyên môn cao nhất. Các học viên cần cố gắng nhiều hơn trong học tập, mỗi người trên cơ sở kế hoạch học tập của nhà trường cần sắp xếp lịch làm việc để tham gia lớp học đầy đủ. Các học viên cần xác định nhiệm vụ học tập thực sự nghiêm túc, cầu thị, để khóa học cao học này thực sự có hiệu quả, nâng mỗi người

lên một tầm cao mới về tri thức và kinh nghiệm thực tiễn.

Tại Lễ khai giảng, ThS. Phạm Huy Sơn - Phó Viện trưởng Phụ trách Viện cảm ơn thầy Vũ Văn Xúng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang cùng Ban Giám hiệu đã tạo điều kiện để chương trình liên kết đào tạo cao học giữa Trường Đại học Nha Trang và Viện Nghiên cứu Hải sản được tiến hành thuận lợi, các khâu tổ chức thi, công tác chấm thi của khóa cao học 2012-2014 đã được tiến hành nghiêm túc, bài bản và đúng với quy chế.

Trở thành Viện nghiên cứu đầu ngành về lĩnh vực nghiên cứu hải sản là mục tiêu phấn đấu của Viện Nghiên cứu Hải sản. Trong xu thế phát triển, công tác đào tạo sau ĐH và NCKH đã và đang là thế mạnh của Viện. Đây là thời cơ đồng thời cũng là

thách thức. Viện sẽ chú trọng tập trung xây dựng quy hoạch phát triển lâu dài và trong từng giai đoạn, lấy chất lượng đào tạo làm mục tiêu hàng đầu nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ khoa học cao đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ mới. Viện cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học viên để khóa đào tạo đạt được kết quả cao nhất.

Được biết ngay sau Lễ khai giảng, một số lớp sẽ chính thức tổ chức học một số môn. Các lớp Cao học sẽ được tổ chức đúng theo chương trình, nội dung đã được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt trong thời gian hai năm 2012-2014. Chúc cho khóa đào tạo Cao học 2012-2014 thành công tốt đẹp!

*Đoàn Thu Hà*

## **TIẾP TỤC HỢP TÁC SỬ DỤNG TÀU MV.SEAFDEC 2 TRONG NGHIÊN CỨU NGUỒN LỢI HẢI SẢN VIỆT NAM**

**T**iếp theo kế hoạch hợp tác về việc sử dụng tàu MV.SEAFDEC 2 của Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC) trong nghiên cứu nguồn lợi hải sản Việt Nam trong năm 2012, ngày 29-30/8/2012, nhóm cán bộ của Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC) gồm có ông Sutee Rairuchithong, Trưởng đội tàu Nghiên cứu, ông Tossaporn Sukhapindha, Thuyền trưởng tàu MV. SEAFDEC 2, ông Sayan Promjinda, chuyên gia công nghệ khai thác hải sản thuộc Ban Đào tạo, Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC/TD) đã đến thăm và làm việc

tại Viện Nghiên cứu Hải sản về kế hoạch sử dụng tàu MV. SEAFDEC 2 trong chuyến điều tra nguồn lợi hải sản Việt Nam lần thứ 2 trong năm nay.



công dân có ích cho xã hội. Nhân dịp Trung thu và năm học mới, thay mặt Ban Lãnh đạo Viện, BCH Công đoàn, Bác Nguyễn Văn Nguyên đã tặng quà và phần thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong năm học 2011-2012. Đây là một hoạt động có ý nghĩa và giá trị nhân văn cao mà

Lãnh đạo và Công đoàn Viện dành tặng cho các em.

Chương trình “Vui Trung thu 2012” đã mang đến cho các em một Tết Trung thu đầm ấm, vui vẻ, để lại những dấu ấn, kỷ niệm khó quên cho các cháu trước một năm học mới và háo hức mong đợi Trung thu 2013.

*Đoàn Thu Hà*

## BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

Ngày 01/10/2012, Viện NCHS đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 2339/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bổ nhiệm TS. Nguyễn Khắc Bát giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản.

Tới dự buổi lễ có ThS. Phạm Huy Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng phụ trách Viện, Ban Lãnh đạo Viện, BCH Đảng ủy, BCH Công đoàn, Trưởng, Phó, Công đoàn các đơn vị, Chủ nhiệm Đề tài, Dự án, Bí thư các chi bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Nghiên cứu Hải sản.

Đồng chí Phạm Huy Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện đã công bố Quyết định số 2339/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp bổ nhiệm có thời hạn TS. Nguyễn Khắc Bát, Nghiên cứu viên, Trưởng phòng Bảo tồn biển, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản.

Phát biểu sau khi được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Khắc Bát gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Viện NCHS, tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Hải sản cùng gia đình đã tạo điều kiện để đồng chí phấn đấu học tập và công tác. Đồng chí Bát còn thể hiện quyết tâm giúp Viện trưởng xây dựng tập

thể đoàn kết thống nhất, phát triển bền vững, hoàn thành tốt nhiệm vụ và các mục tiêu được giao, nâng cao đời sống CBNV trong Viện.



Thay mặt Đảng bộ và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Hải sản, đồng chí Phạm Huy Sơn, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Hải sản đã nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Bát được bổ nhiệm vào vị trí Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản. Đồng chí cũng bày tỏ niềm tin tưởng vào sự đóng góp của đồng chí Nguyễn Khắc Bát sẽ tiếp tục đưa Viện Nghiên cứu Hải sản ngày càng phát triển và chúc đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

*Đoàn Thu Hà*

